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JCC ตั้งทมีศึกษาลงทุนใน EEC 
พร้อมน าทพัผู้ผลติเคร่ืองมือแพทย์จากญี่ปุ่ นลงทุนในไทย 

 

   ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หรือ JCC พบปะหารือบีโอไอ ย ้านักลงทุนญี่ปุ่นสนใจอีอีซี 
พร้อมตั้งคณะกรรมการ 3 กลุ่ม เพ่ือศึกษาโอกาสการลงทุนในระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก และการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย ด้านบีโอไอพร้อมให้ความร่วมมือและ
ร่วมท างานอย่างใกล้ชิดกบัหอการค้าญีปุ่่น 

  
  นางหิรัญญา สุจินยั เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลงัการหารือ

กับหอการค้าญ่ี ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok) ซ่ึงน าโดยนายโซจิ ซาคาอิ 
ประธานคนใหม่ (Mr. SOJI SAKAI) และคณะผูบ้ริหารของ JCC วา่ หอการคา้ญ่ีปุ่นไดย้ืนยนัถึงความสนใจ
จะเขา้มาลงทุนในประเทศไทยของนกัลงทุนญ่ีปุ่น โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก หรืออีอีซี ซ่ึงหอการคา้ญ่ีปุ่นไดต้ั้งคณะกรรมการรวม 3 ชุด เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนของญ่ีปุ่น
ในไทย โดยมีทั้งคณะกรรมการท่ีศึกษาถึงการลงทุนในอีอีซี คณะกรรมการศึกษาการลงทุนในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย ์และอุตสาหกรรมดิจิทลั  

  นอกจากน้ี หอการคา้ญ่ีปุ่น-กรุงเทพฯ ยงัไดส้อบถามถึงความเป็นไปไดใ้นการขยายระยะเวลาของ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีของบีโอไอ ซ่ึงจะหมดระยะเวลายื่นขอรับส่งเสริมภายในส้ินปี 2560 
เพราะนกัลงทุนญ่ีปุ่นหลายรายก าลงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน ซ่ึงอาจใชร้ะยะเวลา
ในการพิจารณา จึงอยากใหบี้โอไอขยายเวลาของมาตรการดงักล่าวออกไป 

  “ประธานคนใหม่ของหอการคา้ญ่ีปุ่นไดแ้สดงให้เห็นถึงความตั้งใจจะเขา้มาลงทุนในอีอีซี บีโอไอ
จึงเห็นวา่ หากหอการคา้ญ่ีปุ่นและบีโอไอท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด จะช่วยสนบัสนุนใหก้ารตดัสินใจเขา้มา
ลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีอีอีซีและอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งข้ึน บีโอไอ
จึงจะพิจารณาเร่ืองการส่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญไปร่วมใหข้อ้มูลและค าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดดว้ย” 
นางหิรัญญากล่าว  
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  นางหิรัญญากล่าวดว้ยวา่ ในช่วงตน้เดือนกนัยายนน้ี หอการคา้ญ่ีปุ่น-กรุงเทพฯ จะจดักิจกรรมใหญ่
โดยน าคณะนกัธุรกิจดา้นเคร่ืองมือทางการแพทยจ์ากญ่ีปุ่น กว่า 50 ราย เดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทาง
การลงทุนในประเทศไทย ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือด้านการลงทุนของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทยใ์นไทย ตลอดจนร่วมกนัพฒันาอุตสาหกรรมดงักล่าวตามทิศทาง
ประเทศไทย 4.0 
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